
BORGARRÁÐ 1. október 2020: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands um 
fjölda leigjenda og hlutfall ráðstöfunartekna - R20100012

Er hægt að fá fram upplýsingar um hversu margir í Reykjavík eru á leigumarkaði og hversu 
margir greiða nú eða hafa greitt yfir 25% af ráðstöfunartekjum sínum í húsnæðiskostnað 
síðasta mánuðinn? Er t.a.m. hægt að fá þær upplýsingar að einhverju leyti fram í gegnum 
Húsnæðis- og mannvirkjastofnun sem sér um greiðslu húsnæðisbóta? Ef hægt er að fá fram 
þær upplýsingar er óskað eftir þeim til að fá fram upplýsingar um stöðu leigjenda í Reykjavík.


